

“Hiển kế” xây dựng nông thôn mới



Mới đây, Ban Chỉ đạo Thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) TP Cần Thơ tổ chức họp tổng kết, đánh giá công tác thực hiện XDNTM trên địa bàn thành phố thời gian qua. Tại đây, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã đề xuất nhiều giải pháp mang tính đột phá; kiến nghị điều chỉnh hệ thống văn bản hướng dẫn XDNTM phù hợp với tình hình thực tiễn...

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

XDNTM PHẢI KIÊN TRÌ, ĐỒNG BỘ VÀ THEO QUY HOẠCH



Thực tế cho thấy, XDNTM là chương trình tổng thể phát triển nông thôn toàn vẹn nhất từ trước đến nay, là "đòn bẩy" góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Khi triển khai Chương trình XDNTM, hầu hết các xã đều có xuất phát điểm thấp, do đó, các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần thường xuyên kiểm tra tiến độ XDNTM nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã. Xác định quá trình XDNTM phải thực hiện một cách kiên trì, đồng bộ, liên tục và bám sát quy hoạch, mỗi địa phương cần chọn các tiêu chí bức xúc, người dân quan tâm để ưu tiên thực hiện trước, đặc biệt là tiêu chí về thu nhập, hình thức sản xuất.... Đồng thời, tổ chức thi đua XDNTM giữa các địa phương; những cá nhân tiêu biểu với cách làm hay sẽ được biểu dương để các địa phương khác học tập, nhân rộng.

Trước mắt, thành phố ưu tiên chỉ đạo 2 xã điểm: Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) và Trung An (huyện Cờ Đỏ) làm mô hình học tập kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh triển khai kết quả của 2 xã này trên diện rộng nhằm đảm bảo tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm. Ngoài ra, thành phố sẽ thường xuyên mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ chỉ đạo và vận hành chương trình; tổ chức tuyên truyền sâu rộng giúp người dân hiểu và tự giác tham gia vào công cuộc XDNTM...

Ông Nguyễn Trung Nhân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ:

TUYÊN TRUYỀN NHỮNG CÁCH LÀM HAY, NHỮNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN



Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc chuyển biến nhận thức của cán bộ, người dân, tạo sự đồng thuận trong XDNTM, thời gian qua, ngành thông tin và truyền thông thường xuyên nâng chất tin, bài và duy trì thời lượng phát sóng "Chuyên mục XDNTM" trên hệ thống phát thanh các xã thuộc địa bàn 4 huyện. Nội dung các chuyên mục tập trung tuyên truyền, lồng ghép chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về XDNTM. Để công tác tuyên truyền đạt kết quả như mong muốn, cấp huyện, xã cần phối hợp với thành phố trong việc cập nhật những cách làm hay, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình trong đóng góp vào công cuộc XDNTM tại địa phương... nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong công cuộc XDNTM.

Đối với việc hoàn thành 2 tiêu chí: bưu điện (tiêu chí số 8) và cung cấp dịch vụ công (tiêu chí 20), Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch XDNTM ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Theo đó, ngành thông tin và truyền thông sẽ phụ trách việc xây mới, nâng cấp và hoàn thiện các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, điểm Internet công cộng; trang bị phần cứng (máy tính, máy in, máy Scan...) tại "bộ phận một cửa" thuộc phạm vi các xã XDNTM trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ:

XDNTM GẮN LIỀN VỚI VIỆC NHÂN RỘNG MÔ HÌNH "CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN



Tính đến thời điểm hiện tại, TP Cần Thơ có 3 xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí, 11 xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí, 19 xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí và 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Để tạo điều kiện cho các địa phương sớm hoàn thành 20 tiêu chí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ đã đề nghị Trung ương điều chỉnh, sửa đổi một số tiêu chí và điều chỉnh Thông tư hướng dẫn đối với

bộ, ngành có liên quan, cụ thể cho từng vùng, miền để thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch thực hiện.

Trong điều kiện nguồn vốn từ ngân sách còn hạn hẹp, vấn đề làm thế nào để huy động sức dân đóng góp vào XDNTM được thành phố đặc biệt quan tâm. Trong đó, TP Cần Thơ xác định việc hoàn thành tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13) gắn với nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống cho người dân sẽ là bước đột phá thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí khác. Để làm được điều này, ngành nông nghiệp gắn XDNTM với phát triển mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" CĐML nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận cho nông dân. Đến nay, thành phố đã nhân rộng được 13 mô hình CĐML tại 12/36 xã, với diện tích trên 4.120 ha, thu hút 2.605 nông hộ tham gia... Song song đó, ngành nông nghiệp tiếp tục tham mưu UBND thành phố đề ra các giải pháp đa dạng hóa nguồn lực cho XDNTM thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Ông Mai Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ:

NHANH CHÓNG CÔNG BỐ QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN XDNTM RA DÂN



Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND TP Cần Thơ "Về công tác quy hoạch xã nông thôn mới", đến nay 36/36 xã trên địa bàn thành phố đã hoàn thành công tác quy hoạch XDNTM cấp xã. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, 100% số xã đã hoàn tất công tác xây dựng đề án XDNTM. Hiện 24/36 xã công bố quy hoạch, đề án XDNTM ra dân và bắt tay vào thực hiện đề án.

Nhìn chung, công tác quy hoạch, xây dựng Đề án XDNTM của TP Cần Thơ xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của người dân, trên cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, mang tính đột phá về phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, do một số tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về XDNTM (nhà văn hóa, chợ nông thôn...) chưa sát với điều kiện kinh tế-xã hội của TP Cần Thơ làm công tác quy hoạch gặp không ít khó khăn, thiếu sót. Do đó, các huyện phải nhanh chóng triển khai công bố quy hoạch, đề án XDNTM để lấy ý kiến đóng góp từ phía người dân, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như điều kiện cụ thể tại địa phương.

Bà Hoàng Kim Cương, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ:

KHÔNG THỂ PHÁT ĐỘNG CHUNG CHUNG



Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ XDNTM trên địa bàn huyện Cờ Đỏ còn chậm do công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện giữa các ban, ngành thiếu bài bản và chưa đồng bộ. Qua kết quả đánh giá, rà soát việc thực hiện các tiêu chí XDNTM, đến nay, xã điếm Trung An chỉ mới đạt 16/20 tiêu chí. Trong đó, 4 tiêu chí chưa đạt bao gồm: trường học (tiêu chí 5), cơ cấu lao động (tiêu chí 12), giáo dục (tiêu chí 14), hệ thống chính trị xã hội (tiêu chí 18).

Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, 3 tháng cuối năm 2012 và năm 2013, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện các tiêu chí: hệ thống chính trị, trạm y tế, giao thông, cung ứng dịch vụ công, đồng thời phấn đấu 9/9 xã hình thành mô hình CĐML. Quá trình thực hiện các tiêu chí, mỗi xã sẽ chọn các tiêu chí dễ thực hiện và mang tính đột phá, tạo đà cho việc thực hiện các tiêu chí khác. Thời gian tới, công tác tuyên truyền, vận động XDNTM trên địa bàn các xã tập trung theo chiều sâu, gắn những mô hình cụ thể để người dân thấy được lợi ích thiết thực từ việc tham gia XDNTM và sẵn sàng đóng góp.

MỸ THANH (lược ghi)